



ประกาศจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง ประกาศลำดับรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ
ของจังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)

ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศลำดับรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ของจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศลำดับรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย ของจังหวัดเชียงใหม่ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยเรียงลำดับตามวัน เวลา ที่ลงทะเบียนผ่าน Google Form ในกรณีที่มีชื่อ - สกุล ซ้ำกันยึดตามเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่ลงทะเบียนเป็นสำคัญปรากฏว่ามีผู้สมัครจำนวน ๒ ราย ได้ตรวจสอบรายชื่อตามประกาศแล้วไม่พบรายชื่อของตนเอง จึงขอให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบอีกครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบรายละเอียดตามบัตรประชาชนแล้วพบว่าบุคคลดังกล่าว ชื่อสกุล ซ้ำกันแต่ไม่ใช่บุคคลคนเดียวกัน จึงขอเพิ่มชื่อและประกาศลำดับรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย ของจังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับที่ ๖๙๒๙ นาง วิเชียร สมเพราะ

ลำดับที่ ๖๙๓๐ นาง อำพร แสนอ้าย

บัญชีสำรองที่จัดทำขึ้นครั้งนี้มีอายุของบัญชีสำรอง ๒ ปีหรือเมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และมีผลบังคับใช้ได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากสำนักงานสลากฯ แล้วเท่านั้น หากมีตัวแทนจำหน่ายสลากขาดคุณสมบัติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และมีสลากคงเหลือ จังหวัดเชียงใหม่จะจัดสรรให้กับผู้ที่ขึ้นบัญชีสำรองตามลำดับรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะแจ้งให้ทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายกับจังหวัด ผู้ที่ได้รับแจ้งให้ทำสัญญาแต่ไม่ได้ไปทำสัญญาภายในกำหนด จังหวัดจะยกเลิกการขึ้นบัญชีสำรองรายนั้นทันที

จังหวัดเชียงใหม่ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขต่าง ๆ หรือยกเลิกประกาศนี้เมื่อใดก็ได้เพื่อประโยชน์ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ขึ้นบัญชีสำรอง เพื่อรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายทุกราย ไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง หรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากจังหวัดเชียงใหม่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประจัญ ปรัชญ์สกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่